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********************* 
ผู้เข้าประชุม 
 

 

ลำดับ
ที ่

 
ชื่อ – สกุล 

 
ตำแหน่ง 

๑ นายบุญธรรม     จันทะวงษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ 
๒ นายเอกพร        โพธิ์ทอง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ 
๓ นายนิคม          บึงอ้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑ 
๔ นางนุชนภางค์    เห็มวิพัฒน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑ 
๕ นายสำรวย        ศรีเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๒ 
๖ นางสาวสุดารัตน์  เจริญศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๒ 
๗ นายพุทธา         หลานวงศ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๓ 
๘ นายเฉลิม         คณะวาปี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๓ 
๙ นางพัชรินท์      ไชยสัจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๔ 
๑๐ นางสาวริต้าร์    วงมนต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๔ 
๑๑ นายสุรพจน์      พรมวงษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๕ 
๑๒ นายสุภโชค       แยงคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๕ 
๑๓ นายสมาน         คณะวาปี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๖ 
๑๔ นายประยงค์     โพธิผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๗ 
๑๕ นายสุพัฒน์       ศรีบุญเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๗ 
๑๖ นายล้อม         ต้นกันยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๘ 
๑๗ นายพูลศักดิ์     สุรัติพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๙ 
๑๘ นายบูรณา       วงษ์ชาลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่  หมู่ที่ ๑๐ 
๑๙ นายสุรชัย      พลไชยมาตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ 
๒๐ นายกันหา      ทองภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ 
๒๑ นางวาทินี       ดงเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ 
๒๒ นางเพ็งจันทร์   สุวรรณ์แวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ 
๒๓ นายฉัตรชัย      คณะวาปี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ 
๒๔ นายเสถียร       สาเพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ 
๒๕ นายอุทัย         เหล่าสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ 



 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ 

 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

๑ นายสุภชัย     เอาะน้อย ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.บัวใหญ่ 
๒ จ่าเอกฐนโรจน์ ทาสีดานิธิโรจน์ รองปลัด อบต.บัวใหญ่ 
๓ นายอนุกูล   สิมลี ผู้อำนวยการกองช่าง 
๔ นางสาวไข่มุก  พรจำศิล ผู้อำนวยการกองคลัง 
๕ นางณากาญจน์  ทาสีดานิธิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ 
๖ นางสุชาดา   หมื่นคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ 
๗ นางอัจฉราวดี   สิมลี นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 

๑ สมาชิกสภา อบต. จำนวน  ๓๒ คน 
๒.ผู้มาประชุม  จำนวน  ๓๐ คน 
๓. ผู้ลาประชุม  จำนวน  ๑   คน 
๔. ผู้ขาดประชุม  จำนวน  ๑   คน 
๕. เลขานุการสภา อบต. จำนวน   ๑  คน 
๖. ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน   ๗  คน 
เริ่มประชุมสภาฯ   เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 

 เมื่อที่ประชุมสภา ฯ  ครบองค์ประชุมสภาฯ แล้ว  นายบุญธรรม  จันทะวงษ์  ประธานสภา 
อบต.บัวใหญ่  กล่าวเปิดประชุมสภาฯ โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก และพนักงานส่วนตำบลที่เข้าร่วมกิจกรรม 
( ประธานสภา อบต. ) งานวันที่ ๒๘ ก.ค. ที่ผ่านมา และวันที่ ๑๒ ส.ค. ก็คงจะมีกิจกรรมเหมือนกันขอเชิญท่าน

สมาชิกเข้าร่วมงาน หนังสือคงส่งเร็ว ๆ นี้ แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไว้ก่อน  แจ้งให้ทราบ
เรื่องต่อมาเกี่ยวกับการลาออกของสมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๕ คือท่านอภินัน  ตรีศาสตร์ 
เพื่อไปสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านและได้รับเลือก ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วย  ต่อมาเมื่อ
วันที่ ๔ ส.ค. 

๒๖ นางสาวสมบัติ   ทูลธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๕ 
๒๗ นายศรีจันทร์     หลานวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๖ 

๒๘ นายเกรียงไกร    หลานวงค์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๖ 
๒๙ นายประสงค์      ซาปู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ 
๓๐ นายวิโรจน์        ปัญญาแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมูที่ ๑๗ 

๓๑ นายสุภชัย         เอาะน้อย เลขานุการสภา อบต.บัวใหญ่ 



 ที่ผ่านมาผมได้เข้าร่วมอบรมและรับฟังปัญหา พอช. ระดับอำเภอ  เกี่ยวกับเรื่องขยะซึ่ง
ทุกตำบล อำเภอ จังหวัด ทุกที่เกิดปัญหาเหมือน ๆ กัน สำหรับตำบลบัวใหญ่ อาจจะได้
เป็นตำบลนำร่องให้กับ อบต. อื่น ๆ เพราะได้มีการเสนอไปแล้วมีแต่รอวันที่จะนำเสนอ
เรื่องขยะรีไซเคิล  สำหรับเรื่องกองทุนขยะรีไซเคิลฝากท่านนายก และพนักงานส่วน
ตำบลขับเคลื่อน 
เรื่องนี้ต่อไปเพราะเป็นผลประโยชน์ของชาวตำบลบัวใหญ่  แจ้งเรื่องงบ สปสช.  
ที่ได้รับงบมาและมีการดำเนินการอบรมไปเรียบร้อยแล้วมีท่านสมาชิกบางท่านที่ได้เข้า
ร่วมโครงการน้ำสมุนไพรโครงการปลอดเหล้าปลอดน้ำอัดลม  หากหมู่บ้านใดมีการ
ดำเนินการเรื่องนี้ก็มีการสนับสนุนห้าร้อยบาท ฝากท่านสมาชิกรับทราบเรื่องนี้ด้วย เรื่อง
ต่อมาวันนี้ทางท่าน ส.จ.นพพรจะเข้ามาเอาโครงการที่ตกหล่น ทั้งจังหวัด ๑๒ โครงการ 
ส่วนของเรามี ๗ โครงการ สำหรับโครงการสะพาน หมู่ที่ ๑๓ ฝากท่านสมาชิกติดตาม
ด้วย และขอฝากเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับการส่งหนังสือ ซึ่งได้รับทราบว่ามีท่านสมาชิกบาง
ท่านไม่ได้รับหนังสือ สำหรับครั้งนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะเกี่ยวกับการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ ประจำปี  
 
        ฝากท่านเลขาฯ กำชับเจ้าหน้าที่ด้วย  เรื ่องนี้ก็เกิดขึ้นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
เพราะบางท่านก็ไม่อยู่บ้าน บางท่านไม่มีตู้รับจดหมายทางผู้ส่งก็ไม่ทราบจะส่งอย่างไร
เหมือนกัน ถ้าฝากบางที่คนที่รับฝากก็ไม่ส่งให้ แจ้งท่านสมาชิกช่วยติดตู้รับจดหมายดว้ย
เพ่ือลดปัญหาในจุดนี้ 

นายสุภช้ย เอาะน้อย  -ครับเรื่องส่งหนังสือผมจะกำชับเจ้าหน้าที่ที่ส่งหนังสือจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก  
( ปลัด อบต. ) วันนี้มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการจ้างงาน 

ในตำแหน่งนักบริบาลท้องถิ่น  จำนวน ๒ คน ซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้ อบต. เทศบาล รับ
สมัครบุคคลในพื้นที่  มีหน้าที่ในดูแลผู้สูงอายุที่มีภาระพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะ
พึ่งพิง โดยใช้งบประมาณเงินกู ้ของรัฐบาล ซึ ่งภายในอาทิต นี ้ อบต.บัวใหญ่ จะได้
ประกาศรับสมัคร ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครค่อนข้างสับสนอยู่ว่า อสม.จะเข้าค่ายหรือไม่ 
ซึ่งก็ได้คำตอบว่าได้ ส่วนของการคัดเลือกบุคคลก็มอบหมายให้แต่ละท้องถิ่น  การรับ
สมัครและรายละเอียดต่าง ๆ ได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัด  เป็นผู้ดำเนินการและ
ดูแลในเรื่องนี้ฝากท่านสมาชิกประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้ทราบ ส่วนรายละเอียดจะแจ้ง
ภายหลังอีกครั้ง สำหรับอัตราเงินเดือน ๆ ละ ๕ ,๐๐๐ บาท และคนที่ได้รับคัดเลือก
จะต้องเข้าอบรมในการบริบาลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง อย่างน้อย ๗๐ ชั่วโมง อีกตำแหน่งคือ
ผู้ช่วยจัดเก็บข้อมูล ตำแหน่งนี้เงินเดือนหมื่นกว่าบาท  ตำแหน่งนี้ทาง อบต.ไม่ได้เป็นผู้
คัดเลือกแต่เป็นหน้าที่ของอำเภอ แต่การสมัครคงผ่านไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือน  ก็แจ้งให้ที่
ประชุมได้รับทราบ 

นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -เรื่องนี้ผมก็ได้ยินมาบ้างแต่ยังไม่ชัดเจนเหมือนที่ปลัดพูด สอบถามเรื่องการจ่าย 
( ประธานสภา อบต.) เบี้ยยังชีพไม่ทราบวันไหนกันแน่ 



นายสุภชัย เอาะน้อย  -สำหรับผู้ที่รับเงินสด เป็นวันนี้ ๑๐ ส.ค.๖๓ ส่วนคนที่โอนเข้าบัญชีเป็นวันที่ 
( ปลัด อบต. )  ๑๑ ส.ค. ๖๓ ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -สำหรับรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว สมัยสามัญ ที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ 
( ประธานสภา อบต. ) มิถุนายน ๒๕๖๓  มีท่านสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานหรือไม่ 
นางสุชาดา หม่ืนคำ  -ขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ ที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ 
(นักวิเคราะห์ ฯ ) มิถุนายน  ๒๕๖๓ หน้าที่ ๘ เนื่องจากเจ้าหน้าที่พิมพ์ตกไปขอเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อ

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  งบประมาณปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ 
บาท 

นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ครับขอให้ท่านสมาชิกตรวจดูรายงานตามที่ทางเจ้าหน้าที่ขอแก้ไข ให้ทุกท่าน 
( ประธานสภา อบต. ) เขียนเพ่ิมตามที่เจ้าหน้าที่แจ้ง   ครับเมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขอีกขอมติที่ประชุมรับรอง 
 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม  -มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ 
 มิถุนายน ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียง 
  รับรอง  ๒๘  เสียง 
  ไม่มา       ๒  เสียง 
  งดออกเสียง ๒ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  ๓.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ 
( ประธานสภา อบต.) เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง 
 
 
นายสุภชัย  เอาะน้อย  -ครับบัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ จะได้เสนอ 
( ปลัด อบต. ) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

๑. สถานการณ์คลัง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ กรกฏารคม ๒๕๖๓ สถานะการเงินดังนี้ 
๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๔๙,๐๘๖,๙๙๐.๘๔ บาท 
๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๒๔,๓๑๕,๐๘๖.๑๗ บาท 
๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๔,๗๒๗,๐๙๔.๔๙ บาท 
๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ 
๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๘ โครงการ รวม 
๓๙๓,๖๘๔.๕๐ บาท 

๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ 
(๑) รายรับจริง  จำนวน ๔๐,๗๓๘,๑๘๑.๘๒ บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร     จำนวน ๔,๑๖๐.๐๐ บาท 



หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน ๓๕๕ ,๕๑๙.๓๐ 
บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จำนวน ๑๔๐ ,๘๗๗.๐๔ 
บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน     ๐๐           บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน     ๕ ,๘๕๔.๐๐ 
บาท 
หมวดรายได้จากทุน    จำนวน       ๐๐         บาท 
หมวดภาษีจัดสรร            จำนวน ๑๗,๒๒๐,๓๐๖.๔๘ 
บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          จำนวน ๒๓,๐๑๑,๔๗๔.๐๐
บาท 

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๓๐,๑๒๓.๐๐ บาท 
(๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๓๒,๔๑๘,๐๒๓.๙๔ บาท  ประกอบด้วย 

งบกลาง     จำนวน ๑๒,๗๐๑,๐๑๓.๐๐ บาท 
งบบุคลากร    จำนวน ๑๑,๖๖๘,๙๕๓.๑๗ บาท 
งบดำเนินงาน    จำนวน   ๓,๐๕๖,๙๕๓.๙๖ บาท 
งบรายจ่ายอื่น    จำนวน                 ๐.๐๐ บาท 
งบเงินอุดหนุน    จำนวน   ๒,๐๕๙,๐๖๖.๘๑ บาท 

(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 
๓๐,๑๒๓.๐๐ บาท 

(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จำนวน ๑,๐๒๐,๗๓๒.๐๐ บาท 
(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  ๐.๐๐ บาท 
(๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จำนวน ๐.๐๐ บาท 
สำหรับการประมาณการรายรับในปี ๒๕๖๔ เราตั้งงบไว้ที่ ๔๗,๘๗๓,๖๙๐.๐๐ บาท 

  รายได้จัดเก็บเอง       ประมาณการ ปี ๒๕๖๔ 
   หมวดภาษีอากร      ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   ๔๑๕,๕๒๐.๐๐ บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     ๒๖๓,๕๐๐.๐๐ บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     ๑๑,๘๐๐.๐๐ บาท 
   รวมรายได้จัดเก็บเอง     ๗๑๐,๘๒๐.๐๐ บาท 
 
 
  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   หมวดภาษีจัดสรร     ๒๒,๖๒๗,๘๗๐.๐๐ บาท 



  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     ๒๔,๕๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
      รวม    ๔๗,๘๓๗,๖๙๐.๐๐ บาท 
  ด้านรายจ่าย 
   งบกลาง       ๑๖,๔๕๐,๔๐๑.๐๐ บาท 
   งบบุคลากร      ๑๕,๙๘๒,๙๘๙.๐๐ บาท 
   งบดำเนินงาน        ๗,๘๖๖,๔๐๐.๐๐ บาท 
   งบลงทุน         ๔,๙๐๒,๗๐๐.๐๐ บาท  
   งบเงินอุดหนุน        ๒,๖๗๑,๒๐๐.๐๐ บาท  
      รวมรายจ่าย   ๔๗,๘๗๓,๖๙๐.๐๐ บาท  

ปลัดชี้แจงต่อจนถึงหน้า ๒๙ หลังจากนั้นได้มอบหมายให้นักวิเคราะห์ ฯ ได้
ชี้แจงต่อจนถึงหน้าสุดท้าย 

นายสุภชัย เอาะน้อย  -ทั้งหมดท่ีได้ชี้แจงมาเป็นการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเรา 
( ปลัด อบต. ) ประมาณการรายร ับและรายจ่ายเท่าก ันเป ็นรายจ่ายแบบสมดุล งบประมาณ 

๔๗,๘๗๓,๖๙๐ บาท เพ่ือให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ร่วมกัน 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ตามที่ทางผู ้บริหารได้ชี ้แจงไปแล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรืออยาก
สอบถาม 
( ประธานสภา อบต.) ก่อนที่จะรับหลักการหรือไม่ เชิญครับ 
นายวิโรจน์ ปัญญาแก้ว  -ขอสอบถามโครงการของหมู่ที่ ๑๗ หน้าที่ ๗๑ โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีต 
( ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗) เสริมเหล็ก ความหนา ๐.๑๐ เมตร  จริง ๆ ตามที่ผมได้แจ้งไปยังกองช่างความหนา 
๐.๑๕ 

เมตร  เนื่องจากจุดที่ดำเนินการเป็นมุมเลี้ยวเลยอยากให้มีความหนามากหน่อย    ไม่
ทราบขอแก้ไขได้หรือไม ่

นายสุภชัย เอาะน้อย  -สำหรับการประมาณการของหมู่ที่ ๑๗ ความหนาของถนน ถ้าเป็นความเห็น
ของ 
( ปลัด อบต. )  ประชาชนหรือตัวแทนหมู่บ้าน ขอแนะนำให้ท่านแปรญัตติเรื่องนี้ซึ่งมีเอกสารแนบท้าย
ของ 
   ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุม  ส่วนรายละเอียดช่างก็จะต้องมีการประมาณราคา
ใหม ่
   งบประมาณเท่าเดิม 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอให้ปิด
อภิปราย 



( ประธานสภา อบต. ) เพื ่อให้ลงมติว ่าจะรับหลักการแห่งร ่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 
   ครับต่อไปขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
   บัวใหญ่  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือไม่  ผ ู ้ ใ ด
เห็น 
   ชอบให้รับหลักการขอเชิญยกมือ 
ที่ประชุม   -มีมติรับหลักการ ๒๘ เสียง  ไม่รับหลักการ  - เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 
   ไม่มาประชุม ๒ เสียง  (มีมติรับหลักการ เวลา ๑๐.๕๓ น.) 
    ๓.๒ การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ครับขอแจ้งคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม คือท่าน หนูรอง ศรีบุญเรือง 
( ประธานสภา อบต. ) ท่านประยงค์ โพธิผล  ท่านสุพัฒน์ ศรีบุญเรือง ท่านสุรพจน์ พรมวงษา และท่านเสถียร 
   สาเพชร  ให้ท่านสมาชิกเสนอว่าจะเอาชุดเดิมหรือเราจะแต่งตั้งกันใหม่ เชิญท่านปลัด

ชี้แจง 
 
 
นายสุภชัย  เอาะน้อย  -การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จะต้องตั้งเป็นครั้ง ๆ ไปไม่ใช่จะยึดคนท่ีเรา 
( ปลัด อบต. )   เคยตั้งเอาไว้แล้ว จะต้องสอบถามท่ีประชุมสภา ฯ เป็นผู้เสนอรายชื่อและต้องมีสมาชิก 
   รับรองอย่างน้อย ๒ คน และผู้ถูกเสนอจะต้องยินยอมถ้าไม่ยินยอมจะต้องมีการเสนอชื่อ 

 บุคคลอื่นต่อจนครบตามที่เรากำหนดเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ และต้องมีการกำหนด
ว่าสมควรมีคณะกรรมการแปรญัตติกี ่คน เมื่อที่ประชุมลงความเห็นว่ากำหนดกี่คนก็
จะต้องมีการเสนอชื่อท่ีละคน และมีท่านสมาชิกรับรอง ๒ คน ทำอย่างนี้จนครบ 

นายสมาน  คณะวาปี  -สำหรับการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติที่ผ่านมาก็ไม่เห็นมีใครยื่นญัตติแต่งอย่าง
ใด 
( สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖) และคนที่ยื่นก็ไม่สงวนคำแปรญัตติที่สภา ฯ หากมีการแปรญัตติที่สภาฯ แล้วจะขัดต่อ

ระเบียบฯหรือไม่ขอสอบถามไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ครับก่อนอื่นก็จะให้ท่านเสนอว่าเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน 
( ประธานสภา อบต. )  
นายสุภชัย เอาะน้อย  -ตอนนี้ขอให้ท่านสมาชิกเลือกคณะกรรมการแปรญัตติก่อนว่าเราจะให้มี 



( ปลัด อบต. ) คณะกรรมการแปรญัตติกี่คนหรือจะเอาคณะกรรมการสามัญทั้งสภาฯ หลังจากนั้นจะ
อธิบาย ขั้นตอนและระเบียบวิธีปฎิบัติในการแปรญัตติต่อไป 

นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -เชิญท่านสมาชิกเสนอว่าจะเอากี่คน 
( ประธานสภา อบต. ) 
นายเฉลิม คณะวาปี  -ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๗ คน  
( ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ) และเป็นคณะกรรมการสามัญ 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -มีท่านสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีเป็นอันว่าคณะกรรมการ 
( ประธานสภา อบต. ) แปรญัตติ งบประมาณปี ๒๕๖๔ มีจำนวน ๗ คน และเป็นคณะกรรมการสามัญ ต่อไปให้

สมาชิกเสนอชื่อ ผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อไปเชิญครับ 
 ลำดับที่ ๑ 
นายวิโรจน์ ปัญญาแก้ว  -ขอเสนอ นายสมาน คณะวาปี ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
( ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗ ) ผู้รับรอง ๑.นายสุรพจน์ พรมวงษา ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ๒.นางสาวริต้าร์  วงมนต์  ส.อบต.หมู่

ที่ ๔ 
มติที่ประชุม  -นายสมาน  คณะวาปี  ส.อบต.หมู่ที่ ๖  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
 ลำดับที่ ๒ 
นายสมาน คณะวาปี  -ขอเสนอ นายวิโรจน์ ปัญญาแก้ว ส.อบต.หมู่ที ่ ๑๗ เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติ 
( ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ) ผู้รับรอง ๑.นายสุรพจน์ พรมวงษา  ส.อบต.หมู่ที่ ๕  ๒.นายบูรณา วงษ์ชาลี  ส.อบต.หมู่

ที่ ๑๐ 
มติที่ประชุม    -นายวิโรจน์ ปัญญาแก้ว  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 

๒ 
   ลำดับที่ ๓ 
นายเฉลิม คณะวาปี  -ขอเสนอ  นายเกรียงไกร  หลานวงค์  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖ เป็นคณะกรรมการแปร 
( ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ) ญัตติ  ผู้รับรอง  ๑.นายวิโรจน์ ปัญญาแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗  ๒.นายสมาน คณะวาปี 
   ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
   ลำดับที่ ๔ 
นางวาทินี  ดงเจริญ  -ขอเสนอ นายเสถียร สาเพชร  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
( ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ ) ผู้รับรอง ๑. นายสุรไชย์ พลไชยมาตย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  ๒.นายศรีจันทร์ หลานวงค์ 
   ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖ 
มติที่ประชุม    -นายเสถียร  สาเพชร ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ 



 
   ลำดับที่ ๕  
นายประสงค์  ซาปู่  -ขอเสนอ นางสาวริต้าร์  วงมนต์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
( ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖) ผู้รับรอง ๑.นายเสถียร สาเพชร  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  ๒.นายสุรพจน์ พรมวงษา ส.อบต. 

หมู่ที่ ๕ 
นางสาวริต้าร์ วงมนต์  -ดิฉันขอไม่รับคะ 
( ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ) 
นายประสงค์ ซาปู่  -ขอเสนอ นายประยงค์ โพธิผล ส.อบต.หมู่ที่ ๗ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
( ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗ ) แทน นางสาวริต้าร์ วงมนต์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔  ผู้รับรอง ๑.นายนิคม บึงอ้อ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
 ๒.นางสาวสมบัติ  ทูลธรรม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕ 
มติที่ประชุม    - นายประยงค์  โพธิผล  ส.อบต.หมู่ที่ ๗ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ 
   ลำดับที่ ๖ 
นายนิคม  บึงอ้อ    -ขอเสนอ นายเอกพร  โพธิ์ทอง  รองประธานสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติ 
( ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ) ผู้รับรอง  ๑.นายเฉลิม คณะวาปี ส.อบต.หมู่ที่ ๓  ๒.นางสาวสุดารัตน์ เจริญศรี ส.อบต. 
   หมู่ที่ ๒ 
มติที่ประชุม    -นายเอกพร  โพธิ์ทอง รองประธานสภา ฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 

๖ 
   ลำดับที่ ๗ 
นายเสถียร สาเพชร  -ขอเสนอนางเพ็งจันทร์ สุวรรณ์แวง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ เป็นคณะกรรมการ 
( ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ ) แปรญัตติ  ผู้รับรอง ๑.นางวาทินี ดงเจริญ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒  ๒.นางพัชรินทร์ ไชยสัจ 
   ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
นางเพ็งจันทร์ สุวรรณแวง -ขอไม่รับคะ และขอเสนอ นายสุรพจน์ พรมวงษา ส.อบต.หมู่ที่ ๕ เป็นคณะ

กรรม 
( ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ )     การแปรญัตติ ผู้รับรอง ๑.นางวาทินี ดงเจริญ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ ๒.นางสาวสุดารัตน์ เจริญ

ศร ี
   ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
มติที่ประชุม    -นายสุรพจน์ พรมวงษา  ส.อบต.หมู่ที่ ๕ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
   คนที่ ๗ 
นายสุภชัย เอาะน้อย  -ครับหลังจากท่ีเราได้คณะกรรมการแปรญัตติครบแล้ว จะต้องมีการกำหนด 



( ปลัด อบต. )   ว่าจะรับคำแปรญัตติกี่วัน ซึ่งปกติก็จะกำหนดวันหรือสองวัน เมื่อมีท่านสมาชิกขอแปร
ญัตติ 

   ซึ่งแบบฟอร์มจะอยู่แนบท้ายระเบียบการประชุม ซึ่งการขอแปรญัตติต้องมีผู้รับรองสอง
คน 

   ยกเว้นผู้บริหารหรือนายกไม่ต้องมีผู้รับรองเพราะนายกเป็นผู้นำเสนอข้อบัญญัติเขา้สภา 
ฯ 

 เมื่อถึงเวลาเสร็จสิ้นการยื่นแปรญัตติแล้วคณะกรรมการจะต้องมาประชุมเพื่อสรุปว่ามผีู้
ขอแปรญัตติหรือไม่ เพื่อสรุปให้ประธานสภารับทราบ การแปรญัตติทำได้สองแบบ
เหมือนที่สมาชิกสอบถามใครยื่นขอสงวนคำแปรญญัติจะต้องอภิปรายเอง คือขอมติที่
ประชุมสภา ฯ 

 ว ่าเห ็นด ้วยหร ือไม ่ เห ็นด ้วย แต่คำขอแปรญัตติท ั ่ว ๆ ไป เป ็นการขอปร ับลด 
คณะกรรมการแปรญัตติจะต้องเรียกผู้ขอแปรญัตติ หรือเจ้าของงบประมาณมาเพ่ือ
สอบถามว่าเห็นควรให้แปรปรับลดหรือไม่  ส่วนการยื่นคำแปรญัตติขอกำหนดเป็นวันที่ 
๑๑-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ยื่นได้ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 โดยย ื ่นคำแปรญ ัตต ิ ได ้ท ี ่ห ้องประช ุมนายก อบต.ช ั ้นสอง และตามระเบ ียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที ่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๙ กำหนดว่า “การนัดประชุมและเปิดประชุม
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น” ดังนั้นขอ
นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็น
ต้นไป ณ  

 
              ห้องประชุมนายก อบต. ชั้นสอง เพื่อเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจขั้นตอน

การแปรญัตติร่วมกัน เหตุที่ต้องพูดเรื่องการแปรญัตติเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและ
ให้จัดทำงบประมาณ เพราะเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีการร้องตรวจสอบอะไรใน
อนาคต 

 หรือไม่ เพราะเคยเห็นมาบางครั้งสภาฯเราคุยกันง่าย ๆ หากเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องกับสภาฯ 
 การลงมติต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบต่องานของผู้ปฎิบัติงานประจำอย่างเจ้าหน้าที่อาจเกิด

ปัญหาไปด้วย  สภาฯเรายังอยู่แต่อาจเปลี่ยนหน้าตากันไปบ้างแต่ผู้ปฎิบัติต้องอยู่จน ๖๐ 
 เราคุยกันเพ่ือให้งานถูกต้องเป็นระเบียบและเดินหน้าไปด้วยดี 



นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ครับเมือไม่มีท่านสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ขอมติที่ประชุม 
( ประธานสภา อบต. )  ตามท่ีเลขาสภา ฯ ชี้แจง 
ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ  ๒๘ เสียง  ไม่เห็นด้วย  - เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 
   ไม่มาประชุม ๒  เสียง 
พักเบรก        ๑๑.๒๐ น. 
เริ่มประชุม     ๑๑.๓๐ น. 
   ๓.๓ การพิจารณาโอนเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓  
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง 
( ประธานสภา อบต. )  
นางสุชาดา  หม่ืนคำ  -ชี ้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณ เนื ่องจากงบประมาณตั้งจ่ายไว้ไม่

เพียงพอ 
(นักวิเคราะห์ฯ )   จึงขอโอนงบประมาณเพ่ิมโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.บัวใหญ่ เดิมทีมีงบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณคงเหลือ ณ 
ปัจจุบัน  ๒๖,๐๐๐ บาท  ขอโอนเพิ่ม ๑๘๐,๐๐๐ บาท  รวมงบประมาณหลังโอนทั้งสิ้น  
 ๒๐๖,๐๐๐ บาท  ซึ่งโอนงบประมาณมาจาก 

 ๑.โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินจากอาคารหลังเก่าไปอาคารหลังใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บัวหญ่ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๒.โครงการต่อเติมหลังคาทางเดินเข้าห้องน้ำและหลังคาด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บัวใหญ่ (อาคารหลังเก่า)  จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท 

นายสุภชัย เอาะน้อย  -เหตุผลที่มีการโอนในครั้งนี้เนื่องจากเราได้ย้ายเด็กลงไปอยู่ที่อาคารที่ก่อสร้าง
ใหม ่
( ปลัด อบต. ) ซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับงบจากกรมมาสร้างก่อนหน้าที่ผมจะย้ายมา ช่วงนี้ก็เป็นช่างโรค

ระบาดโควิด และโรคไข้เลือดออก ซึ่งอาคารไม่มีมุ้งลวดหรือต่อเติมอะไรอีกหลายอย่ าง
เพื่อให้สมบูรณ์แบบ ตั้งแต่เกิดโรคโควิดทางจังหวัดและรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่าง
มาก 
ช่วงที่เราย้ายลงมาอาคารหลังใหม่ไม่มุ้งลวด ซึ่งอาคารเราอยู่ในพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะ ยุง
อาจชุม และช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดการระบาดของไข้เลือดออก เรื่องนี้ก็ได้รับคำแนะนำจาก
คณะกรรมการที่มาตรวจศูนย์อยู่เหมือนกัน เราจะต้องมีการแก้ไขปัญหาโดยการติดมุ้ง
ลวด 



ทั้งหลัง เลยจำเป็นที่ต้องโอนงบประมาณเพ่ือดำเนินการในเรื่องนี้  เนื่องจากงบประมาณ
เป็นหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นอำนาจของสภา ฯ ที่จะให้ความเห็นชอบ 

นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -มีท่านใดสงสัยหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบด้วย 
( ประธานสภา อบต. ) 
ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ  ๒๘ เสียง  ไม่เห็นด้วย  - เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 
   ไม่มาประชุม ๒  เสียง 
 
 
 
    ๓.๔ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
   ประจำปี ๒๕๖๓ 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -เจ้าหน้าที่ชี้แจงด้วย 
( ประธานสภา อบต. ) 
นางสุชาดา หม่ืนคำ  -สำหรับการพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
( นักวิเคราะห์ ฯ ) ประจำปี ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ รายละเอียดดังนี้คะ เป็นการขอเปลี่ยนแปลงโครงการจัดซื้อ 
   รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท  เปลี่ยนแปลงดังนี้ 
   ข้อความเดิม 

เพื่อจ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ 
แบบเปิดข้างเทท้าย รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 
๒๕๖๒ (สำนักปลัด) 

   ข้อความใหม่ 
    เพ่ือจ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน 

๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 
๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก
งบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒ (สำนักปลัด ) 

นายสุภชัย  เอาะน้อย  - เหตุผลที่นำเรื่องนี้เข้าท่ีประชุม ผู้บริหารได้พิจารณาแล้วว่าถ้าเราซื้อตามท่ี 
( ปลัด อบต. )  กำหนดไว้เดิม อาจเปลืองพลังงานในการจัดเก็บหลายรอบ ซึ่งเดิมทีประสบปัญหาใน 

การจัดเก็บไม่เป็นไปตามรอบในการจัดเก็บ ในความเห็นของผู้บริหารมีความเห็นซื้อรถ
แบบอัดท้ายแบบมีโฮโดริค การจัดเก็บในแต่ละเที่ยวได้มากขึ้นอีกอย่าสะดวกสบายกว่า
แบบเทท้าย เพราะมันไม่ได้ยกขึ ้นสูงเหมือนเดิม  การจัดเก็บขยะจะได้ไม่ตกค้าง



เหมือนเดิม ซึ่งได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบครอบแล้ว   ซึ่งเรื่องนี้เป็นอำนาจของสภาฯ ที่
จะให้ความเห็นชอบ  
ส่วนระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสมเขาไม่ได้ยึดปีงบประมาณ เขาให้ถือวันที่อนุมัติให้ใช้
จ่าย 
คือให้นับไปอีกหนึ่งปี ภายในหนึ่งปีหากไม่ได้ใช้งบประมาณก็เป็นอันพับไป เรามี เวลาที่
จะดำเนินการอีกหลายเดือนพอสมควร  ขอชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา 

นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -มีท่านใดสงสัยหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง 
( ประธานสภา อบต. ) คำชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๓  
ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ  ๒๗ เสียง  ไม่เห็นด้วย  - เสียง  งดออกเสียง ๓ เสียง 
   ไม่มาประชุม ๒  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอหรือไม่  เนื่องจากวันนี้เรามีภารกิจหลายอย่าง 
( ประธานสภา อบต. ) หากใครมีเรื่องอะไรถ้าสำคัญก็ค่อยพูดในการประชุมคราวหน้าก็ได้ 
นายสมาน คณะวาปี  -ในการรับคำแปรญัตติ วันที่ ๑๑ ส่วนวันที่ ๑๒ ก็เป็นวันหยุด เราจะรับวันเดียว 
( ส.อบต. หมู่ที่ ๖) และแปรญัตติวันเดียวผิดระเบียบหรือไม่ 
นายสุภชัย เอาะน้อย  -ตามระเบียบเขากำหนดให้การรับคำแปรญัตติไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง การนับ 
( ปลัด อบต. ) เวลาเขาไม่ได้กำหนดว่าเวลาไหนถึงเวลาไหน อาจนับรวมถึงตอนกลางคืนก็ได้แต่ในทาง

ปฎิบัติจริง ๆ คงใช้เวลาไม่นาน สำหรับคนที่ต้องการแปรญัตติให้มาเอาแบบฟอร์มได้ที่ 
 คุณอัจฉราวดี สิมลี นักวิชาการตรวจสอบภายใน จะต้องเอาแบบฟอร์มมากรอกเพราะ

จะต้องมีสมาชิกรับรองสองคน จริง ๆ แล้ววันหยุดก็คงไม่มีใครยื่นเอกสาร  และวันที่ ๑๓ 
ก็จะต้องเชิญคณะกรรมการแปรญัตติมาประชุมเพ่ือสรุปการขอแปรญัตติ กันอีกครั้งเพ่ือ
เสนอ 

 
               ประธานสภา ฯ เพื่อรับทราบก่อนที่จะมีการประชุมสภา ฯในครั้งต่อไป 

เพราะกรณีขอแปรญัตติไม่สงวนคำแปรจะจบอยู่ที่คณะกรรมการแปรญัตติ หากมีการ
แปรญัตติก็จะได้เชิญ เจ้าของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายที่ขอแปรญัตตินั้นเพื่อรับทราบ
และสรุปผลร่วมกันก่อนที่จะเสนอประธานสภา ฯ ส่วนคำแปรญัตติที่ขอสงวนคำแปร 
ประธานจะให้โอกาสคนที่ขอสงวนคำแปรอภิปรายในการประชุมในครั้งต่อไปและให้ที่
ประชุมเป็นผู้พิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่ 

นายสมาน คณะวาปี  -ครับชัดเจนว่าวันที่ ๑๑และ ๑๒ รับคำแปร ส่วนวันที่ ๑๓ ก็เป็นการแปรญัตติ 



( ส.อบต.หมู่ที ่๖ ) เอกสารทางเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมหรือไม่ 
นายสุภชัย เอาะน้อย  -วันที่ ๑๒ ก็คงไม่มีใครแปรหรอกครับคงยื่นวันที่ ๑๑ เป็นหลัก ส่วนวันที่ ๑๓ 

จะ 
( ปลัด อบต. )   เชิญคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านมาประชุมเพ่ือสรุปผลแปรญัตติร่วมกัน 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ครับทุกท่านคงเข้าใจตามท่ีทางท่านปลัดได้ชี้แจงเกี่ยวกับการแปรญัตติ 
( ประธานสภา อบต. ) ครับวันนี้เราก็มีภารกิจ  ผมขอเชิญท่านสมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพงานอุทิศส่วนกุศล 
    ของท่านเกษตรสาคร  มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ 
นายวิโรจน์ ปัญญาแก้ว  -ขอสอบถามเกี่ยวกับการทัศนศึกษา ไม่ทราบว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง 
( ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗ ) การประชุมในครั้งที่ผ่านมาเราก็มีมติว่าไป แต่ทำไมยังเงียบอยู ่
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -เอาไว้การประชุมครั้งต่อไปเราค่อยคุยกันเรื่องนี้ เพราะจะมีเรื่องอ่ืน ๆ อีกเยอะ 
( ประธานสภา อบต. ) วันนี้เราติดภารกิจ เราเอาเรื่องที่สำคัญก่อนขอสอบถามท่านรองเกี่ยวกับรถกระเช้าไฟฟ้า 
   ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้ว 
จ.อ.ฐนโรจน์ ทาสีดานิธิโรจน์ -สำหรับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างรถกระเช้าไฟฟ้าได้ดำเนินการมาสองช่วงแล้ว 
( รองปลัด อบต. ) ช่วงแรกคุณสมบัติของผู้รับจ้างไม่ผ่านซึ่งมีผู้เสนอสามรายแต่ไม่ผ่าน เลยมาดำเนินการใน

รอบสอง ซึ่งตัวผมก็มีส่วนในการดำเนินการเรื ่องนี ้คือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ  ครั้งที่สองก็มีผู้ยื ่นสามรายคุณสมบัติตกไปหนึ่งราย ณ ตอนนี้ก็น่าจะได้ผู้
รับจ้างแล้ว ซึ่งคณะกรรมการก็ได้ตรวจสอบคุณสมบัติไปแล้ว และส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่
พัสดุดำเนินการต่อไป ส่วนขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างต้องรอทางพัสดุดำเนินการขึ้นมาอีกที 
ขอชี้แจงให้ทุกท่านทราบเพียงเท่านี้ครับ 

นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ครับสุดท้ายขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งที่ ๒ เพ่ือพิจารณาร่าง 
( ประธานสภา อบต. ) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ 

ขั้นลงมติ ขอนัดประชุมในวันศุกร์ที ่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ โดยขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าผู้ใดอยู่ ในที่
ประชุมนี้จะไม่ได้รับหนังสือนัดประชุมอีก  หากไม่มีเรื่องเสนออีกขอปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 
 
 

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

(ลงชื่อ)             สุภชัย  เอาะน้อย           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (    นายสุภชัย   เอาะน้อย     )  



                                     ตำแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ 
 
 

   (ลงชื่อ)        นุชนภางค์   เห็มวิพัฒน์        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (  นางนุชนภางค์  เห็มวิพัฒน์  )  
                                     ตำแหน่ง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ 
 
 

(ลงชื่อ)              สมบัติ  ทูลธรรม           ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (  นางสาวสมบัติ     ทูลธรรม  )  
                                     ตำแหน่ง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ 
 
 

(ลงชื่อ)             ริต้าร์   วงมนต์                ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (  นางสาวริต้าร์     วงมนต์    )  
                                     ตำแหน่ง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ 
 
 

(ลงชื่อ)           บุญธรรม  จันทะวงษ์          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
      (  นายบุญธรรม  จันทะวงษ์   )  
                                     ตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ 
 
 


